

TT. THÍCH TÂM CHÂU NÓI GÌ VỀ TRÍ QUANG VÀ PHE PHẬT GIÁO PHẬT QUANG?



TT. Thích Trí Quang

Ở miền Nam, ngoài Dòng họ Văn Minh, còn có Thích Trí Quang, và phe Phật Giáo Phật Quang, hay "PHẬT GIÁO THƯỜNG NHẬT" là một tổ chức cán bộ CS nằm vùng trước mắt của chính quyền. Vì giới quân nhân cũng quyên tham nhũng, nên đã dung dưỡng bọn mọt danh dơ, tào danh dơ này, khiến cho miền Nam bị rã nát, rơi vào tay CS quá dễ dàng. Theo tôi biết, hiện nay ở hải ngoại, nhóm số tăng đồ của Trí Quang, đa số là người miền Trung, trà trộn trong cộng đồng người VN trên đất đông, cứu khổ cứu nạn, tào thành một tổ chức, núp dưới danh nghĩa tu hành, nhưng nhóm tăng sĩ Phật Quang không chuyên tâm nỗ lực ganh đua xây chùa bồng tiển cúng dường, vậy mà không lười dãi họ của bá tánh. Có nơi còn số lên tới hàng chục triệu, và thường xuyên ra nhúng cuốc tranh chấp, chửi bới nhau chí chóc...

Đây là một hiện tượng đáng sợ các giới đồng bào khắp hải ngoại phải để ý quan tâm, cảnh giác để tránh các tu sĩ đó trước khi quá muộn, như trường hợp của Trí Quang. Bởi chính đức Phật đã dạy trong kinh luật "MAHĀVIBHANGA", đời M: Có 5 hạng người thì hạng T: Khổ u không lo tu hành chân chính, chỉ ăn ngon mặc đẹp, chuyên lo xây chùa chiền, tu viện cho nguy nga đồ sộ bồng tiển của bá tánh là một hạng người nguy hiểm nhất. Vì tên gọi của họ còn bị pháp luật xét xử. Trong khi đó tên của họ áo cà sa vẫn để mặc, đi đâu vẫn để bá tánh cúng dường vật thực ngon lành, tinh khiết, y phục, chỗ ở tốt đẹp, và xe ngựa hộ chiếu khang kính... (theo TÌM HIỂU PHẬT GIÁO, chương 14, Phật giáo và hàng tăng lữ của soạn giả Maha Thong Kham Medhivongs, Phật giáo nguyên thủy). Như trên tôi đã nói: TT Trí Quang là một cán bộ CSBV nằm vùng, đã chấp hành theo chủ trương của Phật Giáo, để lên đánh phá miền Nam.

Thực ra chúng phải biết dân chúng miền Nam mới biết tông tích của TT Thích Trí Quang, một cán bộ CSBV đi tu hành, đã phát động cuộc đấu tranh năm 1963, lật đổ chế độ tài gia đình trị nhà Ngô. Tông tích và đồng nghiệp của danh nghĩa Phật Giáo đấu tranh, chúng để tài gia đình trị nhà Ngô, mà đồng nghiệp cho sự rơi loạn và sụp đổ của miền Nam vào tay CSBV năm 1975 của TT Trí Quang đã đồng ý một số người biết lâu. Nhưng hoàn cảnh chánh trị VN, từ năm 1963 cho đến 1975, đã không cho phép một ai có thể can đảm nói lên sự bí

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

một này. Nguyên do chúng phải bị bán tánh cứu an, khi phải nhốt ở các chùa con người, mà còn bị nhốt ở những nơi khác nữa. Những người bị bắt giam ở những nơi này, vào kho những gian này, trong không khí chánh trị hỗn loạn như thế, giới Phật giáo đứng tranh miền Trung đã trở nên một lực lượng chánh trị vô địch, các tu sĩ miền Trung đã trở thành những người lãnh đạo, dám giết người và nhân danh "đạo pháp", chúng khác gì các kiều binh kiều tướng, và thậm chí tham nhũng, hủ bại bành trướng khắp các giai tầng xã hội, thì việc phanh phui bí mật cuộc đời của TT Trí Quang ra trước công luận lúc bấy giờ chính là một việc làm vô hiệu quả, đứng trước còn là một hành động tố cáo một cách ngu độn. Hơn thế nữa, bản đứng minh Mục đích VN với danh nghĩa giúp chúng ta "ngăn làn sóng đỏ", những việc thay, hủ bại chính là một anh chàng không có mù lòa, với võ khí là cơ quan CIA trong tay những người khác nào không súng ống của trẻ con chơi. Những người không ngoan chúng ai dám tin vào họ!

Bản đức hãy tưởng tượng, ngay cả ở Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Vị n Trạng Sư Vị n Hóa Đạo, một cao tăng đã có một đời sống và những công đức trong khi Phật Giáo VN và cả trên trường quốc tế, thế mà trong thế gian còn ở VN vẫn phải làm thinh "mũi ni che tai", tránh voi không chạm mũi nào. Sau năm 1975, khi ra khỏi ngòi súng của địch ở vùng, Hòa Thượng Thích Tâm Châu vẫn tiếp tục "thờ khờ như bình", mãi cho đến năm 1994, Hòa Thượng mới công bố quyển "BCH TH", trong đó có kể lại đời sống liên quan đến TT Thích Trí Quang và phái Phật Giáo đứng tranh miền Trung, sau khi thành lập chính thức gọi là: "GIÁO HỘI PHẬT GIÁO V.N. THƯỜNG NHẬT", trở nên đóng cửa chùa Ông Quang, nên còn gọi là phe "PHẬT GIÁO ÔNG QUANG". Phe nhóm này chống đứng đứng tranh bèo đứng, gây rối loạn không ngừng ở khắp miền Nam, theo sách lược của CSBV. Đợi với HT Tâm Châu, một lúc dù là đứng đứng, những phe Phật Giáo Ông Quang vẫn dùng thế đứng đứng không bằng đứng uy hiếp tinh thần. Nội trang 24, của Báo chí Thế, HT Thích Tâm Châu kể nguyên văn như sau: "Tôi với VN Quốc Tội (VNQT), bước chân vào chùa văn phòng vị n Trạng Sư Vị n Hóa Đạo (VHĐ) của tôi thì có một buổi gặp gỡ với ông n vàng chính ghi: MUỘN QUỘN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUỘN CHÚNG. Tôi vào tiếp bàn giấy của tôi thì có một đĩa máu, một con dao và một huy hiệu th: "YÊU CẦU CÁC THƯỜNG NG TÀI A TRONG VIỆN HÓA ĐẠO, KHÔNG ĐƯỢC C THEO THƯỜNG NG TÀI A TÂM CHÂU". Tôi đứng lên chánh đứng VNQT ở Phật, tiếp đây có một vị tăng thanh niên không cho tôi vào chánh đứng VNQT và hăm dọa, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác chết của họ."

Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào vẫn tiếp tiếp đứng. Tôi trở về chùa Ông Quang. Về chùa Ông Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và một huy hiệu th: C M TÔI KHÔNG ĐƯỢC C HỘ T ĐANG N A. Và người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đứng xe, ám sát. Và, chính các vị tăng thanh niên đang tiếp tiếp Niệm Phật Đứng Quàng Đứng (Bàn C) đứng sang chùa Ông Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết đứng, cấp báo cho tôi biết. Tôi trở nên thoát."

Trang 25, HT Tâm Châu viết tiếp: "Nhóm Lập Trạng Sư Hu ra đứng... TT Trí Quang cùng nhóm tranh đứng tiếp Hu, kêu gọi Phật Tội đem bàn thế ra đứng đứng, đứng ngăn cản bước tiếp của quân đứng chính phủ, cho các cán bộ CS nắm vùng trả trả tiếp tiếp u thoát... Tiếp Đà Nẵng cũng như một số nơi

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

khác, ngoài việc đem Phật ra đời, còn ghim súng nòng sau lưng Phật bôn ra, khi quân đội tiến vào kiểm soát chùa.

Đem Phật ra đời, TT Trí Quang vào tòa Hành Chánh tỉnh Thừa Thiên tuy tấc tấc. Sau chính phủ đưa TT Trí Quang vào Sài Gòn, ông nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tài (* Đây đây, tôi xin mở đầu ngoặc để nói thêm về đời sống đời sống của bác sĩ Nguyễn Duy Tài, để bạn đọc hiểu rõ hơn. Tôi quen với vị chủ tịch bác sĩ Tài từ năm 1965, khi tôi với Hồ Ngọc C và Nguyễn Duy Tài cùng ra tranh cử Hội đồng Đô Thành. Tôi biết cả nguyên nhân tiến bộ, do đâu mà vị chủ tịch BS tài đã có đời sống nên nhà báo sinh này. Nhưng đó là chuyện riêng của bà tài, đã xé thân để gây vốn cho chủ tịch làm ăn, nên tôi không để cập vào đây làm chi. Tôi chỉ để cập đến BS Tài. Vì hành động của ông ta liên quan đến chánh trị và gần bó với Trí Quang. Đó là một nhà báo sinh tử, nằm trên đời sống Duy Tân, nơi tiến bộ chuyên môn các dịch vụ phá thai bất hợp pháp, với giá cắt cổ. Nhưng số phận nào gần chết mà không để tiến bộ cũng đời sống hồng phúc nhân bản. Một hôm, thắp nến thắp nến tâm sau đây đã xảy ra: một trung sĩ ở trong xóm nhà thắp nến Đền, sau đời sống Hiên Vọng, góc ngã ba Duy Tân, có vẻ sinh khó, một máu quá nhiều đến ngất xỉu mê man rồi. Ngay khi chủ tịch đem về đời sống đời sống Duy Tân của BS Tài gần đó xin cứu cấp. Bác Sĩ Tài đòi phải đóng tiền trước để 18.000 đồng mua cho nhập viện. Viên hộ sĩ quan nghèo, không để tiến bộ, lấy lệ xin cho đóng trước vài ngàn, còn lại số tiền sau.

Bác sĩ Tài trả lời như lòng: "Không có tiền thì đem đi nhà thắp nến thí, chỉ đem về đây làm gì?!" Và nhất định không nhân bản. Số phận đó chết. Ngay khi chủ tịch đau đớn quá, mới chỉ u chỉ u, dốt bậy con thỏ nheo nhóc đến trước đời sống đời sống BS Tài nghe khóc kìa, rêu đích danh Nguyễn Duy Tài chỉ biết thắp nến. Chuyện này đã kéo dài cả tháng trời. Nhưng ai có dịp qua lại đời sống Duy Tân, ngang đời sống đời sống Nguyễn Duy Tài thì đó đâu không khi chủ tịch lòng khi chủ tịch kiểm soát thắp nến tâm đó.

Vậy, chuyện Nguyễn Duy Tài của chủ tịch, nuôi đời sống, săn sóc Thích Trí Quang trong báo sinh viên Duy Tân chủ tịch qua chủ tịch là một hành vi "mở đầu tình cảm" giữa bạn Nguyễn và quyên thiện, giàu có, bất lợi sống với nhau. Quả nhiên, ít lâu sau, Nguyễn Duy Tài đã được khời Phật Giáo Ông Quang cài vào một danh sách tranh cử Tỉnh hội Viên, rồi trở nên nghĩ sĩ, đi đi đến cho phe nhóm Phật Giáo Ông Quang.

Sau ngày 30. 4. 75, ra khỏi ngoặc, tôi không lấy gì làm lạ khi thấy vị chủ tịch BS Nguyễn Duy Tài, ở Paris, liên hệ chủ tịch với TT Thích Minh Tâm, thu xếp nhóm "Phật Giáo Thừa Thiên Huế" miền Trung!). TT với duy trì việc tuy tấc tấc (có uống nước thuốc đời sống sống) cho đến khi chính phủ quân nhân với hời hợt tháng 4.66, bắt đầu Cuộc Hội Lập Hội vào ngày 3.9.66... Tôi ở miền Trung, TT Trí Quang cho tuyên truyền rằng: "Mở mua đất Tâm Châu với 3 triệu M Kim và cho tôi là chủ của đời sống Nguyễn Cao Kỳ, đem quân đội ra tàn sát Phật tử miền Trung... tôi Sài Gòn

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

TT Trí Quang và nhóm tranh đấu vụ khủng bố cho tôi là người của M cho tôi 1 triệu M Kim và trả lại cho tôi mỗi tháng là 20 ngàn M Kim. Thế là, tôi chấp nhận đi làm công nhân, chấp nhận nói chỉ để sống và để trả tiền...”

Vụ chuyển Phật giáo của Thích Trí Quang đem người và khí giới để đánh chiếm và lật đổ VNQT, HT Thích Tâm Châu kẻ nguyên nhân sau:

”Đùng một cái, một hôm vào khoảng 7 giờ tối, một số tăng tại chùa của Thích Trí Quang, đứng trước hàng trăm của các dân biểu thân của Thích Trí Quang có súng như Kíp của M và Thu v.v... đột nhập vào VNQT bắt TT Viên trưởng VHP Thích Thiện Trí cùng với một số tăng, đem về nhốt tại chùa của Thích Trí Quang. Ngày hôm sau Nha Tuyên Úy Phật Giáo can thiệp, một số của Thích Trí Quang ra khỏi VNQT... Về nhà yên. Một hôm khác, vào chiều tối, phe của Thích Trí Quang lại đem người, đem khí giới, tái chiếm VNQT một lần nữa. Lần này họ bắt một số tăng chúng, lấy hết đồ đạc, nhốt vào máy may của VNQT, và đốt cháy một dãy nhà phía tay trái Quốc Tự...” (trang 28)

Vụ hành động của phe của Thích Trí Quang đánh phá, lật đổ chùa, bắt nhốt tăng chúng, HT Tâm Châu viết:

”Số việc rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, mà nhóm tranh đấu của Thích Trí Quang, đứng trước hàng trăm người của CS nắm vùng, lại nhốt vụ khủng bố cho VNQT chia rẽ giáo hội, Thích Tâm Châu phá hoại và lũng đoạn GHPGVNTH. Thế là câu phẫn nộ của VN thế này nói: ”Về đánh trả về ăn cướp, về ăn cướp về là làng“. Cộng đồng lấy thất đức người, một số vụ khủng bố, thao túng không coi nhân quần ra chi cả!

Cho đến nay những vụ tăng không biết chút gì về việc tranh đấu, việc xây dựng giáo hội, cũng như các vụ tăng ni, Phật tử xa, hay sau này, cũng a dua, hùa theo sự tuyên truyền những sự của nhóm tranh đấu của Thích Trí Quang và CS nắm vùng trong suốt hơn 30 năm nay... Về vụ này, chính HT Thích Huệ Quang cũng thông tin như cũ như cũ: ”CS thế này tuyên bố: Phật Giáo của Thích Trí Quang hai lần có công với Cách Mạng... Khi quân CS từ Sài Gòn đã có gần 500 tăng ni của phe tranh đấu của Thích Trí Quang ra chào đón...” (trang 29).

...”Ngày 19.5.75, phe tranh đấu của Thích Trí Quang đã tổ chức sinh nhật H Chí Minh tại chùa của Thích Trí Quang.” (trang 30).

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Nói về tình hình đấu tranh của TT Trí Quang, HT Tâm Châu viết trong trang 22: "Trong lúc xáo trộn, TT Trí Quang kéo theo Qußng Đß (bißt tißng Anh), sß Bßu Phßng (bißt tißng Mißn) chủ yếu xußng Tân Châu và đang định chuyển sang Campuchia, thì Sài Gòn trở nên yên ổn, các vấn đề trở về..."

Nhßn xét về hành vi trở nên chuyển của TT Trí Quang, HT Tâm Châu viết trong trang 34, đoạn 3, nguyên văn như sau:

"Về TT Trí Quang trở nên chuyển xußng Tân Châu, định sang Campuchia, chính tôi tìm nhà Phßt tử mà theo ông tìm kiếm ông Hoàng Thßp Tử hỏi thăm, hỏi nói cho tôi biết như vậy. Và, sau TT cùng hai vị tùy tùng trở về Sài Gòn thì ai cũng biết. Đß xác tín về việc này, Đß Thích Qußng Thành cũng có nói trong lá thư của Đß Đß cho TT Trí Quang ngày 31. 12. 73 như sau: "Năm 1964, khi Thiên Chúa Giáo xußng định dời chỗ ở chính phủ Nguyễn Khánh, TT đã trực tiếp trách nhiệm, công bố râu mày, công trạng trở nên sang Cao Mißn. Nhà định ông, nghe tình hình biến chuyển, TT mới trở về. Trong những cuộc đấu tranh, công việc khi nào bí bách, nguy hiểm, TT đều dùng hình thức thuyết phục, để giao trách nhiệm và công việc cho các thành viên khác... Gần cuối lá thư, Đß Thích Qußng Thành với tình tình trung thực đã viết: "Đß nßi hißn giờ anh em chúng con so sánh Thành viên (Thích Trí Quang) với nhân vật "NHßC BßT QUßN", trong tiểu thuyết danh của Kim Dung. Nhân vật Bßt Qußn là thành viên môn của một võ phái nổi tiếng và được gọi là giang hồ xưa nay là "Quân Tử Kißm", vì giỏi đánh và được gọi là kißm của ông rất quân tử. Tuy nhiên mới nghe nói về ông. Sau một thời gian suy nghĩ năm, ông đã lập chân tướng của ông là một "ngßy quân tử", với những mưu mô và thủ đoạn công ác và công nham hiểm"... (trang 35).

NGƯỜI NGßC GIA ĐÌNH CỦA TRÍ QUANG

Nhân Bßch Thư này, tôi xin giới thiệu thêm về lai lịch, người ngßc của Trí Quang, một tên CS nằm vùng hàng ngũ công, đã tạo nên bao nhiêu biến cố bất hạnh cho đất nước suốt từ 1963 đến 1975.

TT Trí Quang sinh năm 1922, năm nay đã 75 tuổi, ở làng Diêm Điền (còn gọi là Nßi Hißn hay Kß Nßi), thị xã Định Hải, thuộc tỉnh Quảng Bình. Làng Diêm Điền vốn là một làng nghèo và nghèo khổ nổi tiếng miền Trung. Hộ gia đình dân làng đều làm nghề nông, thợ mộc, hay làm thuê làm mướn, để kiếm sống qua ngày. Vì phong tục, dân làng Diêm Điền có tục nói ngßng, như dân làng Thổ Ngßa, nên đi đâu mßmißng ra cũng khó khăn. Vì là nơi nghèo khổ trụy bại, nên dân làng Diêm Điền có tính bạo tàn, rất công đoạn, và hßt sức quá khích. Trong quá khứ, khi phong trào Văn Thân nổi lên, năm 1885, dân làng Diêm Điền và làng Định Hải, cũng thuộc

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Quả nhiên, chỉ vài tuần lễ sau khi mới hình thành, vị cố của Phạm Chánh đã tìm cách lân la đến đến Diêm Điền, làm quen với các binh sĩ trong đồn. Nhiều khi cô nàng còn đưa còi thổi thổi, ra chỉ huy kêu gọi tình yêu với anh em binh sĩ. Không bao lâu sau, cô nàng tiến gần đến mục tiêu hơn. Với Phạm Chánh đem thân xác trở về, còn hình phạt của mình ra để thực hiện Mục Nhân Kế, sự nghiệp sẽ bắt đầu tình yêu với viên trưởng đồn. Trong những lần gần gũi thân mật, viên trưởng đồn nhận thấy cô nàng đã để lộ nhiều hành vi kỳ lạ nghi ngờ hay hơn hẳn với tình trạng binh sĩ trú đóng trong đồn, chú ý theo dõi các cuộc hành quân, và nhận là cô nàng để bị tình quan sát các vị trí phòng ngự chung quanh đồn, các công sự chiến đấu trong đồn v.v... Vì thế viên trưởng đồn đã ngầm báo cáo cho TU Huân Công Tồn biệt, để phác họa sơ đồ một kế hoạch trình “tình nguyện quân”.

Vị một đội của họ, đồn Diêm Điền nằm về phía Tây, cách thành phố Đông Hải khoảng một cây số, và là một trong những vòng đai bao quanh thành phố. Khi đã nắm vững tình hình báo, quân Công Sản Việt Minh sẽ kéo tới tiến công đồn Diêm Điền, lập tức trung đoàn Nguyễn Huệ liên âm thanh mật cuộc bao vây, bố trí các đội đi tìm phá kích chung quanh đồn, dùng thủ trí các loại súng phóng tên lửa, súng cối, và các loại trái pháo để nhắm vào đồn. Tối hôm đó, những tiếng nổ, vị cố của Phạm Chánh lại vào đồn nghe với viên trưởng đồn. Khoảng 2 giờ sáng, khi đội công đã thi hành xong kế hoạch chốt hàng rào kẽm gai, giờ xong một số mình chung quanh đồn, vị Phạm Chánh liền dùng loa làm ám hiệu, để cho đội công ngoài bờ vào trong đồn.

Khi bị tình chốt công CS đã bỏ vào sát đồn, viên trưởng đồn mới vùng dậy phóng ám hiệu cho các đội về phá kích dùng loại khai phá công. Đến lúc bấy giờ, vị cố của Phạm Chánh mới bị tình chốt kế hoạch của mình đã bại lộ, liền nhảy vào ôm ghì lấy viên trưởng đồn. Giữa tình huống súng nổ rền từ phía ngoài pháo rạn, và tiếng súng cối nổ ì ì chung quanh đồn, lúc bấy giờ hai người hãy còn trốn trong hầm ngầm, ôm nhau vượt lên xà ngang. Cuối cùng viên trưởng đồn đã về tình chốt kế hoạch súng cối của người chiến thắng, bắt chốt vị cố của Phạm Chánh.

Sáng hôm sau, dù luôn có thành phố Đông Hải để uôn xao bàn tán về vị quân Công Sản Việt Minh đã tiến công đồn Diêm Điền. Nhưng ta cũng thì thảo bàn tán không ngừng về chuyện vị cố của Phạm Chánh, đã dùng Mục Nhân Kế, làm nên gián điệp trong vị tiến công đồn Diêm Điền, những mật vụ sẽ bắt đầu thành, và người có gia đình, em dâu của TT Trí Quang, đã bắt bắt chốt tình trạng trong lúc thân xác còn lơ lửng. Vài ngày sau, bà mẹ cố của Thích Trí Quang đã bắt chốt quan an ninh để phá những bắt giam mật vụ tuần lễ liền, để tra vấn về vị người con dâu làm nên tình trạng đánh đồn Diêm Điền. Nói về Phạm Minh, người em kế của Trí Quang, đã đi theo Việt Minh từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Theo ký giả Robert Shaplen, đã viết trong quyển “The Lost Revolution” (Nhà x.b. Harper and Row, 1965), có đoạn kể rằng: Khoảng tháng 5, 1964, sau khi nhà Ngô sụp đổ, người em trai kế của Trí Quang, tên Phạm Minh, vốn là một kỹ viên của Ủy Ban Nhân Dân tình nguyện Bình đã giữ trang làm một tăng sĩ Phật Giáo, đổi tên “Thích Diệu Minh” đã cùng với một cán bộ của MTGPMN lên vào chùa Tồn Đàm thăm Trí Quang...

TRÍ QUANG BÊN BÊN T

Đã giúp đỡ ng bào nôm vng đợc các ho t đợc chánh tr thiên Cng liên t c của Trí Quang, khi i t th p niên 30 cho đ n ngày mi n Nam r i vào tay CSBV, tôi thi t t ng c n ph i m i b n đ c theo tôi lui v dĩ vãng, t khi Trí Quang còn là m t tu sĩ tr tu i. Tuy khi i đ u, c u bé Ph m Quang nghèo kh đã đợc HT Ph Minh cho n ng nh c a Ph t, đ có ch ăn h c. Đ ng H i, thu y ai cũng bi t HT Ph Minh là m t v cao tăng, đ c đ . Ngài đã có gia đình r i m i đi tu. Nh ng ngài ch thông th o Hán Văn, và bi t chút đ nh ch Qu c Ng , ch không am t ng Tây h c. Dù v y, đ n năm 1945, HT Ph Minh l i không theo CSVN. Ngài đã l i vùng Pháp chi m đóng, trong khi nhi u tăng sĩ Ph t Giáo đã đi theo kháng chi n. Trong th i gian này, kho ng năm 1934, bác sĩ Lê Đình Thám (thân ph c a ông Lê Đình Duyên, m t đợc vi n VN Qu c Dân Đợc, c u giáo s trung h c, c u đợc lý B Thông Tin, th i Nguy n Khánh làm th t ng, c u dân bi u th i đ nh C ng Hòa), đã cùng v i Th ng T a Thích M t Th l p ra tr ng An Nam Ph t H c Hu , nh m m c đích đào t o tăng sĩ. Năm 1942, lúc đó Trí Quang v a tròn 20 tu i, đã đợc t u n vào h c t i tr ng này, và th giáo v i Hòa Th ng Thích Trí Đ , giám đ c tr ng. Năm sau, 1943, Trí Quang t t nghi p khóa Ph t H c Trung C p. N n bi t HT Thích Trí Đ đã gia nh p đợc CSVN t năm 1941, lúc đợc này còn ho t đợc trong bóng t i. Đ n năm 1945, sau khi VM c p chánh quy n, HT Thích Trí Đ đợc CSVN c gi ch c ch t ch trung ng Giáo H i Ph t Giáo C u Qu c (PGCQ). Vì th HT Trí Đ đã kéo m t s tăng sĩ theo CS, trong đó có Thích Thi n Minh, làm ch t ch y Ban PGCQ t nh Qu ng Tr ...V ph n Trí Quang, khi CSVN tuyên b “toàn qu c kháng chi n”, và ra l nh cho qu n chúng ph i t n c kh i các đô th l n nh : Hà N i, Hu và Sài Gòn v.v..., thì vào kho ng cu i năm 1946, Trí Quang tr v n i sinh quán, làng Diêm Đ i n. M t th i gian ng n sau, Trí Quang l i theo chân TT Thích M t Th ra Vinh. Nh ng Trí Quang ch i Vinh có vài tháng, r i l i quay tr v Diêm Đ i n, đ gi ch c ch t ch y Ban PGCQ t nh Qu ng Bình.

Đ n năm 1947, khi quân Pháp tái chi m Đợc H i, Trí Quang r i làng Diêm Đ i n, đ n c ng t i làng Trung Nghĩa, vì Diêm Đ i n n m quá g n thành ph , n n r t khó khăn th c hi n công tác bí m t. Trong th i gian này, Trí Quang ho t đợc cùng m t t v i hai cán b n i thành c a CSVN, tên Nguy n To i (còn g i là To i Béo), Đợc Đ i n, và Nguy n T ch Đợc Phú. Ch ng bao lâu sau, cũng trong năm 1947, Trí Quang, To i Béo và Nguy n T ch đ u b Phòng Nhì Pháp theo dõi b t n . L n này, Trí Quang và Nguy n T ch đã b giam t Tr m Thiên Văn Tam Tòa. Tuy b t r i gi t cánh kh y, nh ng không hi u làm cách nào n a đ m Nguy n T ch đã t c i t r i và tr n thoát m t đợc. Ít lâu sau Trí Quang cũng đã đợc Pháp tr t do. Riêng tên To i Béo, vì trong th i gian ho t đợc cho VMCS, đã ch đi m cho CSVN gi t h i nhi u anh em ho t đợc chánh tr qu c gia, ch ng CS, n n khi b b t, To i Béo đã ph i tr n máu. Quân Pháp đã đ m Nguy n To i ra x b n, r i ch t đ u, đ m b u chân C u Dài, phía Nam thành ph Đợc H i. V sau, Pháp còn đ m chi c đ u lâu c a To i Béo v b u c ng Qu ng Bình Quan, n m v phía Tây thành ph . Nh ng sau khi đợc tr t do ít lâu, Trí Quang l i b Phòng Nhì c a Tây b t l n n a, vì t i v n còn ti p t c ho t đợc bí m t và duy trì liên l c

Mặt Thuyết của Thích Trí Quang và nhóm của Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

với các cán bộ CSVN. Sau một thời gian bị giam, Trí Quang đã được một viên chức báo hiệu của Pháp ở Huế báo lãnh. Lần này Trí Quang đã phải làm tờ cam kết không hoạt động cho CSVN nữa.

Sau lần phóng thích thứ nhì, Trí Quang nhận thấy quê hương Đông Hồ không còn là nơi dung thân với những hoạt động bí mật được nữa, Trí Quang liền vào Huế, trở về chùa Tịch Đàm. Từ đó, bên ngoài Trí Quang làm ra vẻ chăm lo Phật sự, nhưng ngầm ngầm bên trong ông vẫn tiếp tục hoạt động cho CSVN.

TRÍ QUANG VÀ PHONG TRÀO HÒA BÌNH

Khoảng năm 1953, CSVN khởi sự chiến tranh và đánh phá đẫm máu. Mặt mặt vẫn đánh nhau kịch liệt với Tây, mặt khác CSVN mới chiến dịch về Phong Trào Hòa Bình trong nước và hải ngoại, để áp lực Pháp phải ngừng chiến ở Đông Dương. Vì thế Ủy Ban Báo Về Hòa Bình được CS lập ra, do HT Thích Trí Đức lãnh đạo. Ở miền Nam, Trí Quang đã hoạt động tích cực để ủng hộ Ủy ban này. Đầu năm 1954, sau Hiệp định Genève, luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Sài Gòn cũng thành lập “Phong Trào Hòa Bình” để yểm trợ cho những lực lượng chính thức của CSBV. Ở Huế, lúc bấy giờ Trí Quang đang làm hiệu trưởng Học Viện Nam Phật Học, cũng hàng ngày kêu gọi của CSBV, thành lập mặt Phong Trào Hòa Bình riêng tại chỗ của LS Nguyễn Hữu Thọ. Nhân sự nòng cốt của Phong Trào Hòa Bình ở Huế, do Trí Quang thành lập, ngay từ giây phút đầu tiên đã gồm toàn cán bộ CS miền vùng thu nhập chi bằng Thu nhập Hóa của bác sĩ Lê Khúc Quyên. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số trí thức miền Trung như: Nguyễn Cao Thăng, bác sĩ Thú Y Phạm Văn Huyền, giáo sư Tôn Thất Đăng Khoa, ông Nguyễn Văn Đông v.v... Lúc này ông Diệm đã về nước chấp chính.

Ngày 29. 8. 54, Phong Trào Hòa Bình (PTHB) đã tổ chức ra mặt tại Sài Gòn, và phát biểu tuyên cáo 2 điểm: yêu cầu quân Pháp rút khỏi miền Nam, và phải tổ chức ngay cuộc tổng tuyển cử theo tinh thần hiệp định Genève. Gần một tháng sau, ngày 21. 9. 54, Phong Trào Hòa Bình tổ chức một cuộc biểu tình khá lớn tại Sài Gòn đòi chính phủ Ngô Đình Diệm phải trở nên nghiêm túc ở Bắc di cư về miền Bắc và tổ chức hiệp thương, rồi tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc.

Trong tình thế đó, bất buớc chánh phủ Ngô Đình Diệm phải thay đổi. Ngày 7.11. 54, chánh phủ ra lệnh bắt giam tất cả những nhân vật trí thức đã tham gia hoạt động trong phong trào này. Ở Sài Gòn, LS Nguyễn Hữu Thọ, kỹ sư Lưu Văn Lang, giáo sư Phạm Huy Thông, Kha Văn Đăng, cùng với một số ký giả như Nguyễn Báo Hóa, Trần Chi Lăng... đều bị bắt.

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Phật Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Phật Huân, Thích Trí Quang, Nguyễn Cao Thắng, Lê Khúc Quyên, Tôn Thất Dược, Phạm Văn Huyền v.v...cũng không thoát khỏi hiểm nguy an ninh. Nhưng, Phạm Văn Trung, Ngô Đình Cẩn là những nhân vật này nói giọng Gia Cát Lượng, tài “thật tưng, thật cảm” Mạnh Hoạch. Ông Ngô Đình Cẩn đã dùng lưỡi ngon ngọt, đem tiền bạc, đưa vợ và cả gia đình ra chiêu dụ Trí Quang và đồng bọn. Cẩn tin chắc rằng: với những tài liệu của Phòng Nhì Pháp, chúng minh rõ ràng Trí Quang đã từng hoạt động ngầm ngầm cho CS từ lâu, hiện đang nắm trong tay ông, thì Trí Quang sẽ không đi nào dám cả quỳ, hay sanh lòng phản trắc nữa.

Đến ngày 9. 2. 55, chánh phủ Ngô Đình Diệm đã ra lệnh tống xuất 26 nhân vật đưa xuống cả PTHB ra Hội Phòng, trao cho CSBV. Nhưng trong số đó đã không có Trí Quang, không có Lê Khúc Quyên và Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Văn Đệ... Nhưng, ta không lấy làm lạ khi bao lâu sau, Lê Khúc Quyên đã đứng gia đình nhà Ngô trông đãi, làm y sĩ riêng cho thân mẫu của Ngô Đình Cẩn, còn đứng bên nhòm làm khoa trưởng Đệ Học Y Khoa, Viện Đệ Học Huân, giám đốc bệnh viện trung ương Huân. Nguyễn Cao Thắng đứng làm chủ nhân ông công ty bào chế thuốc tây OPV, tiền bạc vô hạn nhòm nhòm! Nguyễn Văn Đệ, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Chủng ngừa sang Tham Sự Hành Chánh, rồi đứng bên nhòm đi giữ chức trưởng ban trộm. Từ năm 1955 đến 1963, Nguyễn Văn Đệ đã đứng bên làm trưởng ban Thứ trưởng Thiên, kiêm thủ trưởng Huân.

Riêng Trí Quang thì đứng bên Cẩn tiền ra giúp đỡ trùng tu ngôi chùa TĐ Đàm cho thêm phần khang trang, mạnh mẽ. Nên biệt thự chùa TĐ Đàm đã xây nên từ năm 1703, thời Minh Vương Nguyễn Phúc Chu. Khi đi đưa chùa này mang tên “Chùa Tôn Tôn”. Đến đời vua Thiệu Trị (1841- 1847) chùa đổi tên là TĐ Đàm (3 chữ “Chùa Tôn Tôn” bỏ coi như phạm húy). Vì là một ngôi chùa, xây cất bằng những vật liệu thô sơ, nên đời thời Bảo Đại chùa TĐ Đàm đã bắt đầu bị hư hỏng.

Bởi thế trong khoảng thời gian từ năm 1956 đến năm 1963, đồng bào miền Trung, nhất là dân Huân, không còn ai lấy làm lạ khi thấy những ông Cẩn đã đến chùa TĐ Đàm ăn cơm chay với TT Trí Quang. Ngoài ra ông Cẩn còn tích cực yểm trợ cho các hoạt động Phật Giáo của Trí Quang, chùa TĐ Đàm, tô điểm thêm hào quang và làm tăng thêm uy tín cho Trí Quang.

Ông Cẩn định ninh rằng: với hồ sơ của Phòng Nhì Pháp trong tay chúng thêm sẽ giúp đỡ tiền bạc dúi dào, chức vụ ông đã nắm giữ đứng bên phần lớn những xác của Trí Quang. Nhưng ông Cẩn đã sai lầm hoàn toàn. Con rắn CS dù đã lột da bao nhiêu lần, nó vẫn là con rắn. Ông đã chửi trò chánh trị, mưu lợi bất chấp của Gia Cát Khổng Minh “thật cảm Mạnh Hoạch”, nhưng rồi tiền, tài trí của ông Cẩn không sánh được với Khổng Minh. Còn Trí Quang lấy là một tay cán bộ CS thâm căn cố đế, thì không bao giờ có thể trở thành Mạnh Hoạch được.

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Như vậy, nói theo kiểu người Tây phương, ông Công đã “đưa voi ra”, còn nói theo kiểu VN ta thì ông Công đã chơi trò “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, chúng trẻ thì sau anh em nhà ông Công cũng sẽ bỏ Trí Quang tiêu diệt, đừng thì kéo theo cả sẽ sụp đổ cả chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa.

TRÍ QUANG VÀ CHẾ ĐỘ ĐỆ NHỊ

Cho đến nay ai cũng biết chế độ Ngô Đình Diệm đã bị quân đội, theo lệnh của Mỹ, làm đổ chính. Người có lợi, gia đình, người bạn gia đình của muôn người Đệ Nhị thì dù cho Trí Quang, Thích Minh và nhóm Phật Giáo đấu tranh miền Trung có mặt thêm ba đấu sáu tay cũng không làm nên chuyện. Nhưng trên thực tế, ta phải nhìn nhận rõ ràng, lúc khi đấu Trí Quang và Thích Minh đã chế độ trong việc phân định lợi ích người và lợi ích treo cờ Phật Giáo nhân dân Phật Đệ năm 1963. Chúng bao lâu sau cuộc phân định này đã được sự hỗ trợ tích cực của tập đoàn cán bộ CS miền vùng Huế và một số thành viên miền Trung, biến thành cuộc đấu tranh chính trị, núp dưới danh nghĩa Phật Giáo Đệ nhị là sự yểm trợ của một số cán bộ cao cấp CS miền vùng gồm: Võ Đình Công, Nguyễn Trọng và Tổng Hồ Cẩm... Trong thời gian Trí Quang dùng Phật Giáo đấu tranh, dân Huế ai cũng thấy Võ Đình Công, Nguyễn Trọng, và Tổng Hồ Cẩm đấu là những cánh tay mặt và tay trái của Trí Quang. Nhưng trên thực tế, các cán bộ CS cao cấp này đấu là “cố vấn trợ cấp chế độ” của Trí Quang. Vì thực chất Trí Quang chỉ là một tu sĩ Phật Giáo có một trình độ học vấn rất thấp nên sự của bậc tiểu học, với một mặt chữ Hán giỏi hơn đến đến kinh sách. Trí Quang không có trình độ Hán học của một nhà Nho, và cũng không có chút hiểu biết gì về Tây học. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Trí Quang không nói được một ngoại ngữ nào, dù là Anh hay Pháp ngữ. Bởi thế, ta thấy đi đâu Trí Quang cũng phải đi theo Đệ Nhị Đệ Thích Thích Thích, như một bí thư kiêm thông dịch viên. Với căn bản đó, nên tầm hiểu biết của Trí Quang rất hạn hẹp, nhất là trên bình diện chính trị quốc tế.

Theo hồ sơ của Phòng Nội Pháp, người ta được biết, Võ Đình Công vốn là một đấu viên CS thâm niên. Công đã được kết nạp vào đấu năm 1943, cùng một loạt với TT Thích Minh Châu, và sau Minh Châu đã trở nên Viên Trưởng Viên Đệ Học Viên Học. Viên Đệ Học này là một cố gắng đấu của Trưởng Minh giảng. Võ Đình Công đã được CS chế độ nh công tác tuyên truyền trong giới Phật Giáo miền Trung. Suốt trong thời gian từ 1947 cho đến 1965, Võ Đình Công đã bị bắt giam vì tội hoạt động cho CS miền, nhưng đấu được Trí Quang bảo lãnh, xin trở về để Kêu gọi năm 1963, trở về vào thời kỳ Phật Giáo đấu tranh miền Trung đang trên đà thắng lợi, Võ Đình Công đã ra một hoạt động công khai, không còn e ngại gì mặt an ninh của chế độ Đệ Nhị CH miền Nam. Sau năm 1975, Võ Đình Công đã được CSVN cử làm dân biểu quốc hội, kiêm tổng biên tập tạp chí Giác Ngộ, cũng quan tuyên truyền chính thức của khối PG thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi của đấu CSVN. Trở về tập chí Giác Ngộ đấu số 85 đấu Nguyễn Đình Chiểu, quố 3, tp Sài Gòn.

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Với vị phật Thích Nhất Hạnh, bí danh của Trí Quang, tuy là tay chân thân tín của Trí Quang, nhưng sau ngày 30.4.75, cũng đã bị CSBV bắt giam để đi tra, vì bị tình nghi đã hỗ trợ gián điệp cho CIA Mỹ. CSBV đã căn cứ trên sự kiện, đêm ngày 22. 8. 63, khi Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Công An Cảnh Sát vây bắt tất cả số sĩ trong các chùa Xá Lợi, của ông Quang, Theraveda... không một ai thoát được, duy chỉ có Trí Quang, đã nhờ Thích Nhất Hạnh đem đi trốn trong căn quan USAID, rồi chuyển qua tòa đại sứ Mỹ. (Trong tác phẩm VNNC của Trần Văn Đôn cũng có ghi đi tra này).

Vậy, phải chăng Thích Nhất Hạnh đã có mối giao thiệp với CIA Mỹ? Còn Trí Quang thì sao? Đó là những vấn đề cần được nghiên cứu cho cả hai thầy trò Trí Quang và Thích Nhất Hạnh!

Ngoài ra, tôi còn đề cập tới thêm Thích Nhất Hạnh, tên thật là Lê Mậu Chí, còn gọi là Hàm, sanh quán tại Thừa Thiên. Trước khi di cư năm 1954, Lê Mậu Chí đã làm công an thuộc ty CA Đàng Hới, rồi chuyển vào ty CA Khánh Hòa. Tại đây, vì gian díu tình ái lăng nhăng, Lê Mậu Chí đã bị đuổi ra chi CA Sông Cầu. Không bao lâu sau, năm 1959, Lê Mậu Chí bỏ trốn luôn khỏi ngành CA. Một việc, Lê Mậu Chí mò vào Sài Gòn, xin xuất gia để đi Phật, và học thêm Anh Văn. Khoảng các năm 1963 đến 65, Thích Nhất Hạnh trở lại tại một ngôi chùa thuộc quận Nhì, gần khu chợ Cầu Muối. Trong thời gian này, khi ra tranh đấu quận Nhì, tôi và Hoàng Ngọc Cảnh thường gặp Thích Nhất Hạnh.

Theo dõi, quan sát kỹ lưỡng cuộc đấu tranh tại khu phố này, lúc tháng 5. 1963 cho đến ngày miền Nam mất vào tay CSBV, người ta nhận ra các phong trào cách mạng của chúng đô thị đấu tranh kiên cường. Sự kiện đã đề cập Trí Quang và nhóm Phật Giáo đấu tranh miền Trung đem ra áp dụng triết lý. Cao điểm của cuộc đấu tranh Phật giáo miền Trung đã đạt được là đưa ra một tổ chức chánh trị hoạt động song hành lấy tên là “HỘI ĐANG NHÂN DÂN CẦU QUỐC” số của miền Cầu Sông, và nhóm “LỢI TRƯỜNG”, do toàn cán bộ CS nắm vùng đưa ra lãnh đạo như: Lê Khúc Quyển, chủ tịch chi bộ Thuận Hóa, Lê Tuyên, Tôn Thất Hạnh, Nguyễn Ngọc Bang, Cao Huy Thuận, anh em Hoàng Phi Ngọc Cảnh, Hoàng Phi Ngọc Phan, Lê Văn Hòa (hiện đang ở Pháp)...

Vì cái tên “Hội Đàng Nhân Dân Cầu Quốc” số của miền Cầu Sông, và lợi ích quá, nên khó thu hút được các thành phần khác, nên chỉ một thời gian ngắn sau, Trí Quang ra lệnh cho cái danh là “LỢI CƯỜNG TRANH THAY CÁCH MẠNG”. Đây chỉ là trò “bình mị rêu cũ”, một thời điểm chánh trị quen thuộc của CS, chỉ khác nhau như đảng CSVN cái danh thành đảng Lao Động vậy!

Lúc lúc tranh đấu Cách Mạng, hầu như thân của HĐNDCCQ, ra đời với sự tham gia bí mật của

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

những cán bộ cao cấp CSBV, những mục tiêu của chúng tôi, những danh nghĩa nhân dân để các tài gia đình trả áp bức những di sản, cấp chính quyền miền Nam bằng báo cáo chính trị. Những mục tiêu lớn, toàn quốc không dứt dứt, Trí Quang sẽ tiến tới kế hoạch của hiệp hội và một số tiến bộ lãnh đạo miền Trung, tranh đấu đòi “MIỀN TRUNG TỰ TRƯỞNG”, làm cho chế độ miền Nam bị tê liệt. Trong thời gian, kể từ sau ngày 1.11.63 trở đi Trí Quang tuy khoác áo tu hành, nhưng thực ra là một lãnh chúa quyền khuynh thiên hướng, các tiến bộ lãnh đạo miền Trung đấu tranh kiên trì, những mục tiêu. Đấu tranh này ai cũng đã thấy biết. Đấu tranh biết nhất là Đấu tranh Văn Minh, một cán bộ CS miền vùng ở trong Nam gọi tên họ là Trí Quang miền vùng ở miền Trung, đấu tranh phút cuối cùng, ngày 30.4.75, vẫn còn phải “nhặt bỏ tam bái” đấu tranh “HOÀNG CUNG MIỀN QUANG” cho chúng tôi Trí Quang cũng ngày hôm đêm, đấu tranh cho chúng tôi!

Căn cứ trên các sự kiện kể trên, ta mới có thể hiểu được cách chính xác, vì sao sau ngày chế độ nhà Ngô sụp đổ, các tay chân thân cận của gia đình họ Ngô như: BS Lê Khắc Quyến đã không bắt tay với “Độc Địch NG CỘNG LAO NHÂN VĂN”, Nguyễn Cao Thắng, đã kinh tài cho Ngô Đình Cẩn và đấu tranh Cộng Lao mà không bắt tay với ông sùng bái ông nào, họ còn đấu tranh chống lại gia tài OPV của Cộng đồng họ.

Riêng với những tranh đấu của đài Phát Thanh Huế, chế độ riêng một mình thiêu hủy tá Địch Sĩ, phó thủ trưởng Ngô Nội An, cấp thủ của hành của thủ trưởng Nguyễn Văn Địch, bắt đầu ra tòa truy tố và bắt tù khổ sai chung thân. Trong khi đó, thủ trưởng Nguyễn Văn Địch, kiêm thủ trưởng thành phố Huế, người chỉ chịu trách nhiệm toàn bộ hành chính và an ninh tiến bộ của phòng họ để đấu tranh những ngoài vòng pháp luật, rồi về sau họ còn đấu tranh chuyên về báo Quốc Phòng giới chức Công Cán Ủy Viên, thủ trưởng Đôn làm thủ trưởng.

Bạn đấu tranh có biết tại sao không? Vì Địch văn là tay chân báo hại thân tín lâu của Trí Quang trong các Phong Trào Hòa Bình đấu tranh!

CỦA KẾT GIẢI TRÍ QUANG VÀ LÊ KHẮC QUYẾN

Trong phong trào Phật Giáo đấu tranh miền Trung năm 1963, do Trí Quang và một số tăng ni miền vùng và toàn thể cán bộ CS trong chi bộ Thuận Hóa của Lê Khắc Quyến tích cực yểm trợ. Bạn CS miền vùng này biết rõ họ tên ai họ tên, các thầy trong chùa Tam Đàm chế độ có một số PT giới họ tên, nhưng không có cán bộ xách đấu tranh chuyên nghiệp. Bạn CS có cán bộ thành thạo về việc xách đấu tranh quần chúng, biết cách tổ chức đấu tranh có qui củ. Trong khi đó quần chúng VN đi đã sẵn đấu tranh nghèo khổ, không có đấu tranh về, nên chúng tôi đành nghe theo lời tuyên truyền rồi tại, và đấu tranh của CS miền vùng. Những có kế nào cũng đấu tranh, không nghe, bạn CS miền vùng không

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

TT. Thích Tâm Châu
Tháng 7 năm 2011, 21:01

ngay lập tức áp dụng ngay biện pháp hữu hiệu. Có khi chúng dùng chính bàn tay của cơ quan an ninh và chánh quy của Phật giáo mù quáng, để thực thi những lệnh cấm của chúng, khiến cho người dân thập cẩm bé hèn của chúng còn bị tổn thương vào ai, phải khi phải sống trong sự sợ hãi của CS.

Ngay trong giai đoạn đầu, bên cán bộ CS nắm vùng kiểm soát trên đã xuất hiện với lý do chính đáng là ủng hộ triết lý yêu sách của Phật Giáo, nguyện hy sinh tranh đấu cùng các tầng ni, Phật tử, rồi lại còn hô hào vận động thêm quần chúng tham gia đông đảo hơn nữa. Sau đó các thế lực đã được đưa lên đến tận chín tầng mây xanh, thế lực của chúng như đức Phật Thích Ca sống lại cũng không bằng. Trong trường hợp này, dĩ nhiên các thế lực được không khi sống yên lành. Vì các thế lực đều đã thành Phật hay Bồ Tát gì. Trong bóng ông thế lực tu nào cũng vận có một phần cơm và một phần thịt nhấm nháp chúng sinh thôi!

Tuy đó các thế lực khác nào những con cá đã ngấm phải lưỡi câu vô hình của bên CS nắm vùng. Khi chết bị bắt ra, các thế lực mưu nhảm nhảm câu trong miệng cũng không còn kịp nữa. Với lưỡi, một khi đã được "thần thánh hoá" rồi còn ai dám gì mưu quay đầu trở lại, hiszen nguyên hình làm một tên phạm phu tục tử nhảm nhảm! Ấy là của kẻ đốn yểu tử TT Trí Quang chính là một cán bộ CS giỏi. Điểu này, tôi sống chứng minh trong một đợt đầu tiên. Sau hơn 20 năm lưu vong, được bào tẩm nên những ngoi cũng như trong những đợt đầu đã bị bắt hết cả rồi.

Trong đợt này, tôi cần phải chứng minh cho mọi người thấy rõ cuộc đấu tranh của PG miền trung đã bên CS nắm vùng thao túng và khống chế hành động đầu tiên của họ, như đang giữa thế giới sao vàng Hà Nội. Các sư Trí Quang, Thích Minh chơn là những kẻ cho mượn danh nghĩa, các chùa Từ Đàm, Diêu Trì chơn là điểm trú ẩn của những kẻ bi hài kịch, và lá cờ PG chơn là một cái vỏ bọc ngoài của một cái nhốt chánh trị đã thổi hồn của những kẻ, phải được xì ra.

Nếu bên đức là những người tiếp theo dõi theo dõi cuộc sống của nhà trong những tháng ngày 5 đến 11, năm 1963, chức họ tên của quen thuộc báo "LẬP TRƯỜNG", với nhóm cán bộ CS nắm vùng đầu tiên là BS Lê Khúc Quyên. Ngay lúc này, chi bộ Thuận Hóa của bác sĩ Lê Khúc Quyên, anh em nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Văn Hào (hiện đã đào tẩu thiên đàng CS, chớ qua

Paris rồi!), Tôn Thất Hạnh, Lê Tuyên, Thân Trọng Phước, Võ Đình Cường, cố sĩ PG, tác giả cuốn "ÁNH ĐÈN VÀNG"... đã nhập cuộc. Hiện nay Lê Khúc Quyên đã chết rồi, những các đảng chí của ông ta vận còn sống và đang hoạt động cho CS. Bây giờ Võ Đình Cường đang phụ trách báo "GIÁC NGŨ", một đảng của Nguyễn Đình Chiểu, (tên cũ Phan Đình Phùng) là một tờ báo của tờ chớ PG quản doanh Hội đồng của, nhóm CS nắm vùng này lại còn lộ ra một tờ chớ

Mặt Thuyết của Thích Trí Quang và nhóm Phật Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

nhân dân hoàn toàn rập khuôn theo kiểu CS, với cái danh xưng cũng như ngụy cù là: "HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG QUỐC". Chính Lê Khắc Quyến đã đứng tên chủ tịch của Hội Đồng. Nhóm này đã núp dưới danh nghĩa PG đấu tranh, lôi cuốn tình nguyện viên ở miền Trung, ngày 21. 9. 1964 đã tập hợp và kéo nhau đến đánh chiếm đài phát thanh Huế, đốt phá nhiều cơ sở chính quyền ở Huế và Qui Nhơn... Đêm 23.1.65, bọn "HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG QUỐC" của Lê Khắc Quyến còn kéo nhau đến phòng thông tin Miền Nam ném đá và đốt cháy thiêu hủy nhiều tài liệu, gây thiệt hại trên 5000 quyển sách. Khi đó, ông phó lãnh sự Miền Nam hay tin, đến nơi lo chữa cháy đốt cháy sách trong thiêu hủy cũng đã bắt bọn tay chân bọn họ của Lê Khắc Quyến chửi đá vào ông ta, khi ông ta đã bắt bọn tay chân bọn họ, phải đưa vào nhà thiêu hủy công cộng. Hành động lôi cuốn danh nghĩa PG đấu tranh chống tôn giáo, bọn Lê Khắc Quyến và HĐNDCC của họ đã phá rối nội trị ở Huế đến cùng cực. Nhưng ai đã tập hợp Huế trong thời gian này đều không khi nào ngao ngán, tập hợp chống lại là mặt trận "VÔ CHÁNH PHÁP" hay CSBV sắp vào tiếp thu đến nơi rồi! Mặc dù Lê Khắc Quyến và đứng bọn đã hành động phản bội quân dân miền Nam cách tranh trị và công khai nhận thức - chống còn thiêu hủy việc kéo cờ sao vàng lên Ngõ Môn Quan nữa mà thôi! - nhưng họ vẫn không bắt đầu tra, và chống gờp chút khó khăn nào trước chánh quyền và luật pháp. Ngay cả là, bọn đứng tài quân phiệt Đứng Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu... vẫn còn tranh đấu và đấu đầu.

Ngày 8. 9. 1964, Lê Khắc Quyến và Tôn Thất Hanh đã đứng cò nhòm vào cái gọi là: "THƯỜNG NG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA".

Sau đó Lê Khắc Quyến lôi cuốn còn đứng cò đi vào Sài Gòn cho làm giám đốc ban chấp hành vùng Sùng Chính, trong Chiến Lược. Vậy, Lê Khắc Quyến là anh Nhân dân cộng đồng Huế không ai gọi ông bác sĩ đã đứng cò hàng ngũ như ở miền Nam mà là móc nối của gia đình nhà họ Ngô trong suốt 9 năm trước Đứng thời gian dân xứ Huế cũng thừa biết ông ta là người "thân với bên kia"!

LÊ KHẮC QUYẾN LÀ AI.

Ngay từ khi ông Diệm chấp hành việc chấp chánh, năm 1952, BS Lê Khắc Quyến đã đứng cò gia đình nhà họ Ngô mới làm y sĩ riêng cho thân mẫu của ông Diệm. Đến khi ông Diệm việc chấp hành, làm thủ tục, rồi làm thủ tục, quyên góp ủng hộ ủng hộ y học, ngoài Trung, ông LK Quyến ra vào dinh Phủ Cam hàng ngày như ra vào nhà của ông. Ngoài hàng ngũ đầu tiên và thủ tục chấp hành, LK Quyến còn đứng cò ông Diệm thủ tục riêng cho mặt chiếc xe du lịch hiệu Mercedes, trị giá khoảng 200.000 đồng. Thời kỳ 1955-56, loại xe này đứng cò qui định là xa xỉ phẩm, cấm nhập khẩu cho quân chúng xứ đồng. Xe đó thuộc chế độ ưu tiên nhập khẩu, chỉ dành riêng cho chánh phủ và mặt số dân biểu gia nô trong quốc hội để nhốt Cộng Hòa Tự Do cũng nên nhắc lại mặt chút đố kỵ đến bọn đứng cò trợ giúp họ ngoại hình dung trị giá của số tiền 200.000 đồng VN thời 1955-56. Lúc này, người công chức chế độ cò lãnh mặt tháng khoảng

Một Thợ cấy a Thích Trí Quang và nhóm n Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

1.800 đ ng. Với số l ng đó, ng i ta có th nuôi đ c v và m t đ a con! Nh đ a vào th l c nhà Ngô, LK Quy n còn đ c d y h c t i đ i h c Y Khoa Hu , và sau đó kiêm luôn ch c khoa tr ng Y Khoa, thu c vi n đ i h c Hu .

Trong th i k này chi b Thu n Hoá, đ i quy n ch huy c a cán b LK Quy n v n âm th m ho t đ ng, th t kín đáo, đ không b l tung tích. Dù b n r n m t lúc nhi u ch c v , nhi u công vi c quan tr ng, nh : y sĩ riêng cho bà thân m u TT Di m, giáo s , khoa tr ng phân khoa y h c, bác sĩ LK Quy n v n c g ng duy trì phòng m ch c a ông, đã m t tr c năm 1952, t i g n c a Th ng T , Hu . Vì chính n i đây là tr m giao liên, đ ng th i còn là tr m c u th ng, đ c bi t dành cho các cán b CS cao c p th ng lén v n m đ i u tr . Phòng m ch c a LK Quy n đã đ c trang b ch ng khác nào nh m t b nh xá, có nhi u gi ng đ i u tr , v i đ y đ t i n ghi t i tân c p c u và gi i ph u ngo i khoa.

B nh nhân, n u là th ng dân, mu n đ n phòng m ch c a BS Quy n đ khám b nh ph i xin th tr c, l y s tr c, ho c ph i l y ngày, gi h n tr c. Nh ng các cán b CS, đ ng chí c a BS thì đ c u tiên nh n b nh và u tiên đ i u tr , không c n ph i có m t th t c nà B i các b nh nhân đ c bi t y đã đ c thông báo tr c b ng giao liên, hay b ng m t mã, ám hi u, ho c b ng kh u hi u đ c bi t c a c s , trong tr ng h p nghiêm tr ng và c p bách. Tôi xin đ n c m t tr ng h p đ i n hình, c th , mà tôi đã bi t đ c. Dĩ nhiên, còn vô s tr ng h p khác n a, mà tôi không bi t h t. Vào kho ng mùa Hè, năm 1952, m t cán b CS h ng g c, tên Oanh, thu c xã H ng Bình, qu n H ng Trà, t nh Th a Thiên, con ông Viên T , khá n i ti ng Hu , đã b “c m s t c p tính” r t n ng, có th nguy đ n tính m nh, đã đ c BS Quy n đ c cách nh n b nh, và ch a tr trong phòng riêng c a phòng m ch, không ghi vào s nh n b nh hay danh sách b nh nhân. Tóm l i không đ l i m t đ u v t nào c a tên Oanh trong h s .

Nhân viên trong phòng m ch c a BS Quy n đ u là cán b giao liên c a CS. Ngoài m t ng i y tá đàn ông, tên Nuôi, còn có m t n y tá tên Th o, ng i i thôn V D , Phú Vang, đã có ch ng đi t p k t. Đ n sau năm 1954, n y tá Th o c a BS Quy n cũng b ng nhiên bi n m t kh i phòng m ch, không ai bi t đi đâu, và cũng ch ng ai tìm ra tông tích. V sau, trong th i k ĩ T t M u Thân, ng i dân đ t Th n Kinh m i đ t nhiên ho ng v i khi th y v ch ng n y tá Th o thình linh xu t hi n. Theo tôi, ng i bi t rõ tông tích c a BS Lê Khác Quy n nh t, hi n nay còn đang s ng ở Pháp, là ông Võ Nh Nguy n, ng i đã t ng gi ch c giám đ c Công An Trung Ph n t tr c năm 1954. Còn thi u t ng Đ M u, tuy đã t ng n m ch c v giám đ c Nha An Ninh Quân Đ i trong m t th i gian khá lâu dài, đ i th i đ nh t CH, nh ng cũng đã t ra không bi t gì nhi u v m t trái c a LK Quy n. Có th TT Đ M u đã e ng i t th c a LK Quy n, y sĩ đ i u tr riêng cho thân m u c a t ng th ng Di m, và là ng i đã đ c ông C n r t tr ng n , nên không dám s đ n. Trong quy n h i ký VNMLQHT, khi đ c p đ n nh ng bi n đ ng đ đ i t i mi n Trung, đ i th i k t ng râu dê Nguy n Khánh c m quy n, tác g a cũng ch nh n xét v BS Lê Kh c Quy n b ng m t câu đ n gi n nh sau: "Trong hàng ngũ đ u tranh Ph t Giáo, tr c h t có các ông Lê Kh c Quy n, ch t ch H i Đ ng Nhân Dân C u Qu c là m t ph n t

Một Thợ cưa Thích Trí Quang và nhóm của Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

thân kháng chiến mà nhiều người ở Huế biết rõ." (trang 912). Với một người LK Quyển làm chủ tịch HĐNDCCQ, nhiều người một chiều, LK Quyển còn là chỉ huy trưởng của chi bộ Thuận Hóa của CSBV. Thành phần cán bộ đảng viên gồm nhiều người có tên sau đây: Trưởng Lê Văn Nghiêm, trưởng năm 1954, khi quân Pháp vừa rút về Biên Phủ, đảng thời cũng là lúc một trưởng chánh trị Quốc-Cộng VN đang sôi động nhất, đã vội vã đem dâng toàn bộ bản đồ hành quân, có kèm tất cả đồ sớ, trao cho người thân tín đem ra khu cho CS. Người đó là thợ khoán Nguyễn Ngọc Bang, một đảng chí của Lê Khắc Quyển và Lê Văn Nghiêm. Lúc bấy giờ Lê Văn Nghiêm đang mang lon trung tá. Ông ta vốn xuất thân lính khố xanh. Nhờ đã lập được nhiều công trình hữu ích cho cách mạng thì nhiều năm qua, nên sau năm 1975, công trình Lê Văn Nghiêm đã không bị quân CSBV bắt đi học tập cải tạo như hàng trăm ngàn sĩ quan khác trong quân đội Nguyễn quyên miền Nam. Ông ta đã được CSBV thuê đi cho nhà hú hí với vợ con, thì đảng Lý Thường Kiệt, Huế, cho đi khi chết. Lê Văn Nghiêm vốn là bạn thân với BS Lê Khắc Quyển, Nguyễn Ngọc Bang và Thân Nguyễn Ngọc Bang vốn làm nghề thợ khoán xây dựng, khá nổi tiếng ở Huế, cho đi khi chết. Lê Văn Nghiêm vốn là bạn thân với BS Lê Khắc Quyển, Nguyễn Ngọc Bang và Thân Nguyễn Ngọc Bang vốn làm nghề thợ khoán xây dựng, khá nổi tiếng ở Huế, cho đi khi chết. Vào khoảng năm 1984, Nguyễn Ngọc Bang đã được sang Mỹ theo đoàn gia đình, nhưng ông ta đã qua đời khoảng năm 1991.

Một cán bộ CS khác tên Trí, làm nghề thợ mộc, có người mẹ là đảng Nguyễn Hoàng (tên cũ) ở Huế. Trong vụ tàn sát Huế dịp Tết Mậu Thân, tên Trí đã lập thành tích lớn, một tay đã giết khá nhiều người. Theo hồi ký của đảng CS Lê Minh (nay đã chết) có đoạn ghi nguyên văn như sau: "Riêng chú cho Mậu Thân chúng tôi đã đưa 200 khẩu súng với chốt nòng C4 vào bên trong nhà anh Lê Hữu Trí, Minh-Cộng đưa cho vũ khí". Ngoài ra, tôi còn được biết thêm: Tên Trí đã hỗ trợ đảng cho CS tại Pháp còn ở VN, rồi đi đến nước và đến CH không hề gặp khó khăn. Tôi càng ngạc nhiên khi thấy các cơ quan an ninh dân số lớn quân sự đưa làm là trợ giúp hành động phi pháp của họ. Tôi thấy, trước khi về Tết Mậu Thân đi ra, người chính quyền VNCH đưa ra phần thưởng bắt tên Trí và đảng bọn, thì hàng vốn đảng bào chế đồ Huế đâu đã bắt chốt thêm trong bàn tay tàn ác của quân CSBV! (Vợ mà đảng Trưởng, lúc bấy giờ là người có trách nhiệm ở Huế, còn dám trở về nhà tôi, tuyên bố với báo chí là ông ta đã áp dụng chiến thuật... "đốt ch"!) Tôi thấy với tôi nói ngu xuẩn này thực đáng đem ra xét bọn tôi chốt theo quân pháp). Sau ngày 30.4.75, người dân Huế đã thấy tên thợ mộc Trí, một đảng chí trong chi bộ Thuận Hóa của BS Quyển, đã xuất hiện hoạt động công khai cho chánh quyền CS tại địa phương. Ngoài ra, chi bộ Thuận Hóa của BS Quyển còn có 2 vợ chồng tên Hiên, làm nghề bào chế thuốc tây (préparateur en pharmacie). Vào khoảng năm 1950-51, tên Hiên đã bắt Tây hành quân, phần kích bắt chốt trong một đêm kia tôi bắt được "BA B N", nắm vững phía quân Hoàng Thôn Còn người ở Huế, sau đó cũng đã bắt khai ra khi đảng, không hiểu vì lý do gì. Hiên nay người đàn bà này đang sống tại nhà ở Canada, gần chỗ tôi ở mà người con của BS Quyển, và người người con của đảng Lê Văn Nghiêm. Người bạn đảng còn chốt hải lòng với người thành tích lớn vùng, ăn cơm quố gia thợ ma CS của bác sĩ Lê Khắc Quyển, thì đây, tôi xin kể tiếp một chuyện khác: Chuyện không may này bắt đầu xảy ra vào khoảng cuối năm 1962. Hôm nay, ty Công An tỉnh Thừa Thiên đã trình sang tòa hành chánh tỉnh một công văn "M T" có liên quan đến BS Quyển. Người tiếp phát công văn "M T" này là Công Trưởng Tôn Nhàn, một người tu xuất, em của ông Bùi Đổng (Đổng) và là chốt của ông Bùi Sao (ở Orlando, Mỹ), con ông đảng Trưởng, có trách nhiệm trước tiên vô sự công văn, ghi trích yếu, rồi mới phân phối ra, để trình lên cấp thẩm quyền giải quyết. Vì công văn "M T" này có tầm mức quan trọng được biết, nên giải quyết trong tòa án đã phải cấp trình thợ lên ngay cho ông tỉnh

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

trợ ng Nguyễn Văn Đợng duy t xét. Nội dung công văn M T y như sau:

"Một xe ch đ y thu c tây đã b l t trên l trình C u Hai - Lăng Cô, qu c l 1, thu c đ a ph n qu n Phú L c. Ng i ph trách chuy n xe ch thu c tây này tên là Ph m Văn Nhân, nhân viên từng s t i b nh vi n Hu . Trong cu c th m v n s kh i c a công an, Ph m Văn Nhân khai là ch thu c tây cung c p cho chi y t qu n Phú L c, theo l nh c a BS Lê Kh c Quy n, giám đ c b nh vi n..."Theo tợ ng trình c a công an t nh thì l i khai c a Ph m Văn Nhân hoàn toàn sai s th t. Vì 2 l sau đây:- V n đ giao thu c tây cho các Chi Y T thu c ph n vi c và trách nhi m c a Ty Y T t nh, tuy t nhiên không liên quan gì đ n b nh vi n Hu , đ i quy n đ i u khi n c a BS Quy n.

- Chi Y T Phú L c n m t i Tru i, qu n l , ch không ph i C u Hai - Lăng Cô. Nên bi t rợ ng t Lăng Cô đ n đèo H i Vân không xa m . N i đây v n là đ a đ i m giao liên quan trợ ng c a C ng S n su t trong th i k chi n tranh.Theo tợ ng trình c a công an t nh thì đây là v ti p t thu c tây cho CS, và b i th nên công an đ ngh nên c n ph i th m v n BS Quy n, r i l p các th t c c n thi t chi u theo lu t đ nh.Vì công văn này ch là b n s trình, nên c n ph i đ c c p trên cho phép ti n hành th t c th m v n, nhiên h u m i có th thi t l p h s theo lu t đ nh. Sau khi h s đã hoàn t t m i tái trình lên tòa t nh và các c quan th m quy n liên h , đ th c hi n giai đ n ch t c a th t c là truy t can nhân và tòng ph m ra tòa án. Nh ng công văn M T này c a Ty Công An t nh đã b m t bàn tay cao c p nào đó trong gu ng máy chánh quy n th tiêu luân. Th là n i v b x chìm xu ng, và t i ti p t thu c tây cho CS c a BS Quy n cũng đ c c m nh m luân.

Đ i u đáng nói thêm ở đây, nhân viên có trách nhi m t i thu c tây cho CS tên Ph m Văn Nhân l i chính là cháu ru t c a Ph m Văn Đợng, lúc b y gi đang làm th tợ ng chánh ph CSBV, anh em v i giáo s Vi t Văn Ph m Văn Diêu, ở Sài Gòn. Anh Ph m Văn Diêu l n h n tôi vài tu i và đã đ y chung v i tôi trong nhi u trợ ng t th c ở Sài Gòn. Đ ch v ti p t thu c tây cho CS ở mi n Nam, trong su t th i k chi n tranh, nh t là đ i th i các t u tợ ng tham nhũng, th i nát c m quy n, đã tr thành g n nh "CÔNG KHAI PH B I N". Ch ng tin, xin c h i các ông bà ch các vi n bào ch nh : Trang Hai, La Thành Ngh , Nguyễn Cao Thăng, Trợ ng Văn Chôm, và các đ c sĩ nh : Ngô Kh c Tĩnh, Tr n Văn L m, c u ch nhân nhà thu c tây C ng L m, góc đợ ng Th Khoa Huân và Lê Thánh Tôn, g n ti m vàng con c p Nguyễn Th Tài...thì rõ!

Đ có m t cái nhìn chính xác v bi n đợ ng mi n Trung, tôi nh n th y cá nhân ông Di m là ng i có t cách đ o đ c h n h n nhi u ng i khác mà tôi đã có đ p bi t. Ông Ngô Đình Nhu x ng đáng là ng i trí th c, có m u l c, t tợ ng phóng khoáng, quan ni m v tôn giáo và chánh tr r t đ t khoáng. Hai ông y không cu ng tín và ch trợ ng k th tôn giáo nh ông Ngô Đình Th c. Nên nh là vào kho ng năm 1956-57, tợ ng thợ ng Ngô Đình Di m đã duy t y vi c

Một Thốt của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

thành lập Phật giáo thế giới, cho phép các khuôn họ, Niệm Phật Đấng, m, c, a, t, do, và các Phật tử trên toàn quốc d, c, t, do đi lại hành lý, không có ai c, n, tr, hay làm khó d, đ, u, gì.

Nh, th, ch, c, ch, n, l, nh, c, m, treo c, trong d, p, l, Phật Đ, n, năm Quý Mão là do s, đ, c, thúc c, a, ông Th, c. Ông Th, c mu, n, ph, c, v, đ, c, l, c "n, c, Chúa" c, a, ông, nh, ng, không, ng, l, i, di, h, i, cho, toàn, th, các, em, trong, gia, đình, ông, khi, n, nh, ng, ng, i, này, đ, u, b, ch, t, th, m! Riêng, ông, Th, c, đã, may, m, n, thoát, thân, khi, i, b, nhân, dân, đòi, n, máu, ngay, trong, khi, bi, n, c, tr, ng, đ, i, c, a, đ, t, n, c, còn, đang, di, n, ti, n.

Ngày xưa, n, u, nhà, vua, mù, quáng, mà, có, đ, c, b, y, tôi, trung, thành, nghĩa, khí, nh, Bi, n, Th, c, dám, m, ng, t, n, m, t, vua, T, n, Vũ, V, ng, thì, dù, cho, ông, vua, có, hôn, mê, đ, n, đ, n, đ, n, đâu, cũng, ph, i, t, nh, ng, , và, đ, t, n, c, lo, gì, không, có, ngày, h, ng, th, nh. Ng, c, l, i, ngay, t, đ, u, tri, u, đình, nhà, Ngô, đã, b, bao, vây, b, i, m, t, s, linh, m, c, di, c, ch, bi, t, có, quy, n, l, i, tr, c, m, t. Đ, n, kho, ng, cu, i, th, p, niên, 50, sang, đ, u, th, p, niên, 60, tri, u, đình, này, l, i, b, bao, vây, b, i, m, t, lữ, văn, quan, v, t, ng, b, t, tài, nh, ng, l, i, đ, c, bi, t, gi, i, v, tài, n, nh, hót, b, đ. Đ, ng, đ, u, s, gia, nô, là, các, ông: Tr, ng, Vĩnh, L, , c, u, ch, t, ch, qu, c, h, i, bù, nhìn, Nguy, n, Ph, ng, Thi, p, t, ng, th, ký, qu, c, h, i, Bùi, Văn, L, ng, nguyên, t, ng, y, tr, ng, Dinh, Đ, n, sau, làm, b, tr, ng, N, i, V, , thay, th, th, m, phán, Lâm, L, Trinh. V, phía, quân, đ, i, thì, có, Tôn, Th, t, Đính, Hu, nh, Văn, Cao, Tr, n, Thi, n, Khiêm... đã, t, ng, đ, c, coi, nh, con, nuôi, c, a, ông, Di, m. Riêng, Trí, Quang, và, Lê, Kh, c, Quy, n, cũng, là, nh, ng, k, đã, đ, c, h, ng, n, m, a, móc, r, t, d, i, dào, c, a, ch, đ. Nh, ng, v, sau, chính, nh, ng, k, th, n, y, đã, âm, m, u, gi, t, ch, c, a, h. Lòng, d, con, ng, i, th, t, là, ph, n, tr, c, vô, th, ng. Đáng, ghê, s, th, t!

TRÍ QUANG CHO MINH C, LEO CÂY THAM M, BÒ!

T, lâu, Đ, ng, Văn, Minh, đã, đ, t, h, t, k, v, ng, vào, TT, Trí, Quang, coi, Trí, Quang, nh, m, t, c, v, n, ch, đ, o, đ, c, bi, t, m, t, trung, gian, th, l, c, đ, thi, t, l, p, m, i, th, ng, th, o, v, i, quân, CSBV. M, t, n, "N, M, V, NG" và "THAM, V, NG, CÁ, NHÂN" c, a, Đ, ng, Văn, Minh, và, Trí, Quang, mãi, đ, n, phút, chót, c, a, Sài, Gòn, m, i, đ, c, hai, ng, i, y, t, tay, g, xu, ng.

Theo, l, i, c, a, t, ng, Nguy, n, H, u, Có, lúc, y, đang, đóng, vai, ph, tá, cho, ông, Minh, k, l, i, nguyên, văn, nh, sau:

- "Ngày 29.4.75, là ngày tôi v, t, v, nh, t. Đi, đâu, Minh, C, cũng, đem, tôi, theo, nh, t, là, h, p, h, i, bên

Một Thời khắc của Thích Trí Quang và nhóm Ông Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Ra về, tôi thấy nét mặt của Minh Cä còn hy vọng nhưng, ông Mäu thì tinh tinh ít nói. Lý Chánh Trung đứng phút chäy về nhà, riêng cá nhân tôi thấy tình hình của ông ào ào nên xin tôi nói thành Sài Gòn đã đứng lúc phải tung và không thể tránh khỏi...

4 giờ 30 sáng 30.4.75, Minh Cä suốt ruät không thể chä thêm được của phải nhäc đi lên xin gặp “thäy” trong khi tiếng đi đäng của loa súng AK nghe càng rõ hơn mặt. Minh Cä càng quỳnh hơn:

-“Thäa thäy, tôi từng thấy ông Däng Văn Minh, muốn biết ý kiến thäy, sao chä đứng giờ này không thấy gì hết? Anh em chúng tôi đang có mặt hết tại đây, tình hình hiện tại quá khẩn cấp, xin thäy quyết định thế nào chä, tôi thấy hoàn toàn bí hiểm, có lẽ nguy hiểm hơn, chä không thể nói gì với bên kia được...”

Tiếng Thích Trí Quang rè rè trong đêm thäi:

-“Thäa từng thấy, cũng như từng thấy là tôi về chä đứng giờ này (không biết đây là ai nói thời khắc của ông hay nói đời) và theo tôi nghĩ có lẽ về tình thế hiện tại, trong số những của tôi, người đi trung gian bên ngoài của chúng ta chính trị, có thể nói là chäm dứt. Về trách nhiệm là từng thấy, hơn nữa là mặt đời từng thấy, tôi nghĩ công việc phải nhä vào tài quân sự của đời từng thấy, chä giờ pháp chính trị của tôi coi như chäm dứt, và nếu về giờ phút này nếu có chuyện gì xảy ra thì mặt trách nhiệm do từng thấy, à quên đời từng thấy quyết định với giờ pháp quân sự, mà trong lãnh vực này đời từng thấy rät ränh giờ hiện tại. Xin chào từng thấy...” Minh Cä chä trả lời ngắn gọn câu: “Thäy giờ tôi rồi!” và cúp máy. Lúc đó là 5 giờ kém 15 sáng 30.4.75 “... (trích trong bài “TÂM TÌNH TäNG Cä TRONG NHÀ TÙ HÀ TÂY” của nhà báo CS Hä Văn Quang ghi lại).

TRÍ QUANG ĐäI CHä Đä CäNG SäN

Hiện nay Thích Trí Quang hãy còn sống ở Việt Nam. Nhưng từ 1975 cho đến bây giờ, đã 23 năm qua, không ai nghe nói đến mặt hoạt động nào, hay mặt lời tuyên bố nào của người tu sĩ này. Ngay cả những về chäng đời CSVN về việc thành lập tổ chức Phật Giáo Quốc Doanh của các tăng sĩ chính trị, người dân VN trong và ngoài nước chäng ai thấy tên Trí Quang tham dự. Cũng thế hơn nữa, trong đời “XIN CäU XÉT NHäU VIäC”, đời ngày 25. 6. 92, của Hòa Thượng Nguyễn Quang giới cho nhà cầm quyền CSVN, đã được phép biên nhận räng rãi khắp trong nước và hiện người và đã gây nên mặt lần sóng động lòng chäng đời CS mạnh mẽ, ta cũng không thấy HT

Mặt Thuyết của Thích Trí Quang và nhóm của Quang

Tác Giả: TT. Thích Tâm Châu

Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 21:01

Huy của Quang như thế nào về việc của Trí Quang. Về việc Trí Quang đã và hiện đang làm gì ở VN?

Đúng là về việc Trí Quang ở ngoài nước cũng rất vất vả và mâu thuẫn. Nhưng thì cho là Trí Quang đã lui về tu hành chân chính, không tranh đấu nữa, đã tận tâm khổ... Có người còn suy đoán có lẽ Trí Quang đã bị CS giam lỏng, quản chế...

Dĩ nhiên trong việc này, tôi cũng như các bạn đều không ai biết gì chính xác về thân phận của Trí Quang trong thời gian sống dưới chế độ CS. Nhưng căn cứ trên một số tài liệu tôi tìm được trong nước, chúng ta có thể tìm hiểu được phần nào. Về việc xin công hiện bản để cùng nhau suy ngẫm.

Theo bài báo “CON ĐANG KHÚC KHU” của Đ. Trung Hiếu, một cán bộ cao cấp trước trách Ban Tôn Giáo Việt Nam ở khu Sài Gòn - Chợ Lớn, kể lại những thành tích của ông ta trong thời gian còn hoạt động bí mật thì sau ngày 30. 4. 75, Trí Quang đã bị CSVN lôi vào thành phần “CIA CHIẾN LƯỢC”.

Đ. Trung Hiếu đã gia nhập đảng CSVN từ năm 1956, và là một cán bộ nòng cốt vùng, hoạt động trong khối Phật Giáo miền Nam, để rồi theo dõi các cuộc đấu tranh của Phật Giáo từ năm 1963. Vì thế Hiếu đã quen biết rất nhiều tầng sĩ thuộc hai phe của Quang của Thích Trí Quang và Việt Nam Quốc Tội của HT Thích Tâm Châu. Đ. Trung Hiếu kể, khi được lệnh về nước để tham gia Phật Giáo để thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), (tức là chức Phật Giáo Quốc Doanh), ông ta đã trình bày vai trò quan trọng không thể thiếu của Trí Quang với các thành viên cấp chủ yếu trước là Trần Bình Đức và Xuân Thủy. Lúc bấy giờ Xuân Thủy đang giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban Dân Việt Nam Trung ương, còn Trần Bình Đức làm Phó Trưởng Ban.

Khi nghe Đ. Trung Hiếu nói về vai trò của Trí Quang trong tổ chức GHPGVN, Trần Bình Đức đã gật đầu, và không đồng ý cho Trí Quang tham gia vào tổ chức này. Vì theo nhận xét của Trần Bình Đức thì Trí Quang thuộc loại “CIA CHIẾN LƯỢC”, không thể nào dùng được.

Ít lâu sau Nguyễn Văn Linh thay thế Xuân Thủy lên làm Trưởng Ban Dân Việt Nam Trung ương, cũng hoàn toàn đồng ý với Trần Bình Đức, cho rằng Trí Quang là người không thể xài được.

Một Thời kỳ của Thích Trí Quang và nhóm của ông

TT. Thích Tâm Châu
Tháng 7 năm 2011 21:01

Kể từ ngày 4. 11. 1981, đời họ thành lập Giáo Hội Phật Giáo VN (quốc doanh) gồm có sự tham gia của phe của ông Quang, tức chức của chùa Quán Sứ, Hà Nội, đã bước ra một Hội Đồng Trị Sự như sau: chức của HT Thích Trí Thủ, phó chức của HT Thích Trí Tịnh, còn HT Thích Đôn Hậu làm phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật của Hội Đồng Chứng Minh...Nhưng vậy, bên đức đã thấy rõ, trong suốt cuộc chiến của Quốc - Cộng VN, dù cho Trí Quang đã lập nên đức rất nhiều công trình lớn với CSVN, nhưng chức vì một chút nghi vấn không bị đức của cái đêm 22. 8. 63 oan nghiệt, cuộc đời của Trí Quang đã bị các đức chính của ông ta đem chôn vùi âm thầm vào trong bóng tối.

Vậy cái đêm 22. 8. 63 là cái đêm gì?

Đêm 22. 8. 63 là đêm mà Công An, Cảnh Sát, và một số nhà Ngô đã vào các chùa Xá Lợi, của ông Quang, Theraveda... đức họ tất các tăng ni, duy chức sót có một mình... Trí Quang!

Vậy sau bí mật của đức tức là: trong đêm vậy, bí thư Thích Nhất Hạnh đã đem Trí Quang chuyển vào cơ quan USAID, rồi chuyển qua tòa đại sứ Mỹ, và đức của đại sứ Cabot Lodge che chở ...

Chính vì thế sau ngày 30.4.75, CSBV đã bắt giam ngay Thích Nhất Hạnh để đi tra, vì CS nghi Thích Nhất Hạnh đã làm tay sai cho Mỹ.

Kể từ khi Thích Nhất Hạnh bị bắt, Trí Quang không khi lo sợ cho thân phận mình, chức khác nào con cá nằm trên thớt, nên phải giữ vững suốt ngày ngửi Thích Nhất Hạnh, và tình hình... Nhưng bên đức đã đức đoan “HT Thích Tâm Châu nói về TT Trí Quang” trên radio, họ bên đức như ra đây chức là một phận người kiêu con Đà Điểu, theo thói quen của Trí Quang một khi gặp cảnh nguy nan, sẽ hãi mà thôi!...